

Toyota Yaris 2022 เพื่อนซี้โฉมใหม่ที่ลงตัวมากกว่าเดิม

นำเสนอเมื่อ : 23 พ.ค. 2565

Toyota Yaris 2022 เพื่อนซี้โฉมใหม่ที่ลงตัวมากกว่าเดิม

สำหรับรถยนต์อย่าง [Toyota Yaris 2022](#) ถือว่าเป็นรุ่นที่พวกเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี และยังมีมีการปรับโฉมเพิ่มฟังก์ชันใหม่ ๆ เข้ามาให้คุณได้เลือกกันอยู่เรื่อย ๆ วันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกันมากขึ้น เพื่อว่าใครกำลังต้องการรถยนต์ใหม่จะได้เก็บเอาไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะยุคนี้ไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ต้องคำนึงถึงความคล่องตัวเป็นหลัก และรถรุ่นนี้ดูเหมือนจะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

สารพัดสิ่งเกี่ยวกับความเป็น Toyota Yaris 2022

สำหรับ Toyota Yaris 2022 มาพร้อมกับรุ่นย่อยทั้งหมด 3 รุ่น 1.2 Entry ราคาเริ่มที่ 5.29 แสนบาท รุ่น 1.2 Mid ราคาเริ่มที่ 5.79 แสนบาท และรุ่น 1.2 High ราคาเริ่มที่ 6.49 แสนบาท ทุกรุ่นมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ แถวเรียง 16 วาลว ขนาด 1.2 ลิตร 92 แรงม้า แรงบิด 109 นิวตันเมตร ถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองเป็นอย่างดี หรืออยากได้รถต้องการจะขับทางไกลก็ประหยัดน้ำมันไม่แพ้กัน ซึ่งจะใช้น้ำมันเพียง 23.3 กิโลเมตรต่อลิตร โดยทางแบรนด์ได้เลือกวางไฟทรงรุ่นนี้เป็นหนึ่งในอีโคคาร์ที่มีประสิทธิภาพ

แม้ว่าเมื่อเทียบกับรุ่นที่ผ่านมามีรุ่นย่อยน้อยลงและมีราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ก็สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามาพร้อมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทั้งอัปเดตและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยให้สัปดาห์การขับขี่ของคุณสะดวกสบายมีความทันสมัยและยังคงสามารถบรรลุทุกข้อได้มากกว่าที่คุณคิดเช่นเคย

เหตุผลดี ๆ ที่คุณควรเลือกรถใช้ Toyota Yaris 2022

เมื่อคุณเริ่มสนใจรถรุ่นนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วคุณคงอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าแล้วข้อดีแบบชัด ๆ ของรถรุ่นนี้มีอะไรที่พร้อมจะให้คุณบ้างหลังจากเป็นเจ้าของ เราจึงได้ทำการสรุปสิ่งที่น่าสนใจและเหตุผลดี ๆ ที่คุณควรเลือกรถรุ่นนี้มาฝากกัน

- แม้ราคาจะปรับสูงขึ้น แต่ถ้าเทียบกับในตลาดก็ยังถือเป็นราคาที่คุ้มค่า และมีฟังก์ชันที่ดีไม่แพ้ยี่ห้ออื่นให้คุณได้ใช้งาน
- ถือเป็นหนึ่งในยี่ห้อรถยนต์ที่มีศูนย์บริการให้คุณได้ใช้มากที่สุด ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าถ้าคุณเกิดปัญหา ศูนย์ทุกที่ของโตโยตาพร้อมที่จะให้บริการคุณ
- ในเรื่องของความปลอดภัยรถรุ่นนี้ใส่ใจมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะติดถุงลมนิรภัยมาให้คุณมากถึง 7 ลูก และยังเป็นถุงลมนิรภัยที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยในระดับจาก ASEAN NCAP อีกด้วย
- ประหยัดน้ำมันเป็นอันดับต้น ๆ ของรถอีโคคาร์ในปัจจุบัน และยังได้รับมาตรฐานไอเสียระดับยูโร 5 ทำให้ทุกการขับขี่ของคุณลดมลพิษให้กับโลกได้ในทุกเส้นทาง
- การวางตำแหน่งให้เป็นรถอีโคคาร์แต่ภายในตกแต่งได้หรูหราและมาพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่แสนสะดุดตา

สิ่งที่จะมาเพิ่มความคุ้มค่าให้กับคุณเมื่อเลือกใช้รถรุ่นนี้ก็คือชุดแต่งอย่าง Yaris Cross ที่มีทั้งสเกิร์ตหน้า หลังคาเคลือบฟิล์มดำ สเกิร์ตข้าง ชุดแต่งขอบประตู ชุดใช้คีย์ฟ ล้ออัลลอย คิวตกแต่งซุ้มล้อ สเกิร์ตหลัง และสัญลักษณ์เฉพาะตัวอย่าง Cross

การออกแบบทั้งหมดของรถรุ่นนี้มาพร้อมกับความตั้งใจให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างทันสมัยแบบยาวนาน แม้จะไม่ได้โดดเด่นหรือหวือหวา

แต่ก็รับประกันได้ว่าต่อไปนานแค่ไหนรถรุ่นนี้ก็ยังจะดูเป็นรถรุ่นใหม่และนำสมัยอยู่เสมอ

ดังนั้นถ้าคุณต้องการรถสักคันที่ออกแบบได้สวยตามมาตรฐาน

และใช้งานได้อย่างสะดวกสบายจึงไม่ควรพลาดที่จะซื้อรถคันนี้ไปไว้ในครอบครอง

ภายในแสดงความจริงแท้แจ๋ว

ไม่จำเป็นต้องซื้อรถกระบะคันใหญ่คุณก็สามารถบรรทุกสิ่งของได้ตามที่ต้องการ

เพราะสำหรับรถรุ่นนี้ได้ออกแบบมาให้ใช้ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งพื้นที่ใช้สอยใหญ่จะตกแต่งด้วยสีด้าเป็นวัสดุหนังแบบสังเคราะห์ทนทาน และคุณสามารถที่จะพับเบาะหลังแยกได้

จนทำให้มีพื้นที่มากถึง 60:40

ดังนั้นไม่ว่าจะใช้เพื่อขนของหรือจะใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ให้คุณได้อย่างครบทุกด้าน

ความปลอดภัยในรถรุ่นนี้

นอกจากเรื่องของเครื่องยนต์พลังงานและความสะดวกสบายในการใช้

ความปลอดภัยก็ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกรถและดูเหมือนว่า Toyota Yaris 2022

จะทำการบ้านในการดูแลความปลอดภัยให้กับคุณได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ระบบเบรก ABS/EBD

และระบบเสริมแรงเบรก BA การพัฒนาระบบควบคุมการทรงตัว VSC

และยังช่วยได้สบายใจขึ้นกับระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC พร้อมลุยไปกับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC

ถุงลมเสริมความปลอดภัย 7

ตำแหน่งที่ใช้งานคู่กับเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและพอนแรงลดอาการบาดเจ็บให้คุณได้

และยังช่วยป้องกันความปลอดภัยให้กับคุณด้วยระบบกัญแจนิรภัย Immobilizer

พร้อมทั้งมีระบบเตือนการโจรกรรมไมโครของของคุณปลอดภัยในทุกที่มากยิ่งขึ้น

การเลือกซื้อรถก็เหมือนการเลือกเพื่อนสนิท

ถ้าคุณเจอกับเพื่อนที่เขากันได้ดีรู้ใจก็จะทำให้คุณเดินทางไปไหนได้อย่างคล่องตัวและสบายใจมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหารถสักคันที่พร้อมจะพาคุณไปทุกที่ได้อย่างสบายใจไม่ควรพลาดที่จะลองพิจารณา Toyota Yaris 2022 ในตัวเลือกของคุณกันดูบอกเลยว่านี่หนึ่งเรื่องความคุ้มค่าอย่างแน่นอน